
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย   
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ   ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา  สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย 

************************************* 
ผู้มาประชุม จำนวน   ๑๒   คน 
  ๑. นายประสงค์  หุ่นศรีงาม   ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  
  ๒.  นายบุญลี   ไกยะวงศ์    รองประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
  ๓.  นายสกล  อรมัง    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
  ๔.  นายอุ่น โยธิกุล    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
  ๕.  นายสมเกียรติ สิทธิพิสัย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
  ๖.  นายณัฐกฤษฎ์  เทียนทิพย์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 

๗. ด.ต.ไพฑูรย์  บุญเฉลียว   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
๘.  นายสมัคร  กึ่งมาตย์    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 

  ๙.  ด.ต.สุรพล  สุวรรณคุณ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
  ๑๐.นายจักรกฤษณ์  เวียนจันทร์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
  ๑๑.นางสุดสวาท ทองจบ    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
  ๑๒.นายจรัญ ชมพูงาม    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน   ๑๘ คน 
  ๑. นายเสถียร สีสงค์    ปลัดเทศบาลตำบล โพนพิสัย ปฏิบัติหน้าที่ 
        นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 
  ๒. จ่าเอกประกอบ ประดิษฐ์ศิลป์   รองปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย  
        รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง 
  ๓. จ่าเอกวีระพัฒน์  ฝ้ายขาว   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
        รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
  ๔. นางรุ่งรัตน์  คงทัน    ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  ๕. นายเกริกฤทธิ์ มหัทธนะโชค   ผู้อำนวยการกองช่าง 
  ๖. นางช่อลดา เหลืองสินศิริ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
        รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
  ๗. นางสาวสาวิตรี ภูมิมอญ   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
  ๘. จ่าเอกสุพัฒน์พงษ์ ภักดีพิบูลย์   นักจัดการงานเทศกิจ 
  ๙. นายสิทธิศักดิ์ คงชมชื่น    พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  ๑๐. นางสุภาภรณ์ สุระอุดร   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  ๑๑. นางสาวเยาวรัตน์ ทีทองแดง   พนักงานจ้างทั่วไป 

๑๒. นางสาวพชรอาภา แดนสีแก้ว   พนักงานจ้างทั่วไป 
๑๓. นายธวัชชัย ศรีสมบูรณ์   พนักงานจ้างทั่วไป 
๑๔. นางสมรรัตน์ ภักตะภา   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
๑๕. นางสาวปรารถนา เรือชัย   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
๑๖. นางสาวอารียา  จิตจำรูญ   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
๑๗. นางสุภาวดี แสนชัยยา   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
๑๘. นายธนกฤต  เกลี้ยงไธสง   พนักงานจ้างเหมาบริการ 



 ๒ 
 

เปิดประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 

เมื่อถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. นายณัฐกฤษฎ์  เทียนทิพย์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย       
กล่าวเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดการประชุมสภา
เทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒  

 

นายประสงค์  หุ่นศรีงาม        - เรียนท่านปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย   
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการ 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒  ซึ่งเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณา 
ญัตติคณะผู้บริหาร และหารือกิจการที่อ่ืนๆอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาฯ กระผมขอดำเนินการตามระเบียบวาระ 
ประชุม ดังนี้ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายประสงค์  หุ่นศรีงาม        ๑.๑ เสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือน กันยายน ๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ขอเชิญปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ 
 

นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบล    
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ โพนพิสัย และผู้เข้าร่วมทุกท่าน กระผมนายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
นายกเทศมนตรีฯ   หน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ขอเสนอรายงานผลการประเมินติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง และแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือน กันยายน ๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้ 
  ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ได้ดำเนินสรุปผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง และแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือน กันยายน ๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมได้
ดำเนินการจัดการประชุม ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและพร้อมได้มี    มติเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ 
(๓) และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) 
 

  จึงขอเสนอผลการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
และเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือ
ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ได้ดำเนินการนำเรียนให้แก่สภาเทศบาลตำบลโพนพิสัยเพ่ือทราบ ต่อไป (ตาม
เอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้) 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
          
               (นายเสถียร  สีสงค์) 
           ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
         นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 

/ ที่ประชุม ... 



 ๓ 
 
ที่ประชุม   รับทราบ   
 

นายประสงค์  หุ่นศรีงาม        ๑.๒ การอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นท่ีผ่านมา 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เพ่ือพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หากสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดประสงค์ที่จะไปอบรมให้แจ้งเจ้าหน้าที่ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายประสงค์  หุ่นศรีงาม        ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  สมัยที่  ๓  ครั้ งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๒ เม่ือวันที่  ๒๑  สิ งหาคม ๒๕๖๒            
ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุม 
 

นายสกล อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายสกล อรมัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมพร้อม
คณะ ได้ดำเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี 
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  โดยดำเนินการตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ได้มีการแก้ไขคำผิด และเพ่ิมเติมข้อความที่ตกหล่น
เป็นอย่างดีทุกประการ หากรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ    ยังบกพร่องประการใด  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทุกท่านช่วยกันแก้ไขก่อนรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัยฯ  จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
  
 จึงเรียนเพ่ือชี้แจงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัยทราบและพิจารณาดำเนินการตาม
ระเบียบต่อไป 
 
 
               (นายสกล  อรมัง) 
              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  
         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  -ขอขอบคุณ ท่านสกล อรมัง ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ขอให้ท่านลงมติครับ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๑ เสียง ในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒    
 
 
 
 

/ ระเบียบวาระท่ี ๓ ... 



 ๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  ตั้งกระทู้ถาม 
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  ๓.๑ กระทู้ถามของ นายสกล อรมัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เรื่อง  หาที่ดินเทขยะเพ่ือคัดแยก ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขอเชิญท่านสกล 
อรมัง 
 

นายสกล อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายสกล อรมัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ขอตั้งกระทู้ถามท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย
ไปถึงคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง หาที่ดินเทขยะเพ่ือคัดแยก ตามท่ีเทศบาลตำบลโพนพิสัยและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอรัตนวาปี ได้มาประชุมร่วมกันเพื่อมอบหมายให้เทศบาลตำบล
โพนพิสัยเป็นผู้ประสานหาที่ดินเพ่ือคัดแยกขยะ บัดนี้เวลาล่วงเลยมานานแล้วได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว   
โปรดชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านสกล อรมัง ที่ ได้ตั้ งกระทู้ถาม ขอเชิญท่านเสถียร สีสงค์        
ประธานสภาเทศบาลฯ  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ได้ตอบกระทู้ถาม 
 

นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบล    
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ โพนพิสัย และผู้เข้าร่วมทุกท่าน กระผมนายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
นายกเทศมนตรีฯ   หน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย  สำหรับเรื่องการคัดแยกขยะ สืบเนื่องจาก
เทศบาลตำบลโพนพิสัยได้ประชุมร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ อำเภอด้วยกัน ประกอบด้วยอำเภอ
โพนพิสัย อำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอรัตนวาปี ได้ปรึกษาหารือแล้วมีมติให้เทศบาลตำบลโพนพิสัยเป็นเจ้าภาพ          
ในการบริหารจัดการขยะของทั้งสามอำเภอและลงนามทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันที่ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในที่ประชุม รวมทั้งเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อต กลง 
(MOU) ด้วย สำหรับกระทู้ถาม เรื่อง สถานที่ที่จะใช้ดำเนินการคัดแยกขยะ ซึ่งในการลงนามบันทึกข้อตกลง         
จะมอบให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ ท้องถิ่นจะเป็นผู้ส่งขยะมาคัดแยกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เทศบาลตำบลโพนพิสัยเป็น
เจ้าภาพมีหน้าที่ต้องบริหารสัญญากับทางเอกชน ซึ่งขั้นตอนการคัดแยกขยะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การคัดแยกปฏิกูล มูลฝอย ปี ๒๕๖๒ มี ๑๑ ขั้นตอน ซึ่งตอนนี้ได้ผ่านขั้นตอนมาถึงขั้นตอนที่ ๖ คือคณะกรรมการ
กลั่นกรองระดับจังหวัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการกลั่นกรองระดับกรม ตอนนี้ทางกรมได้พิจารณากลั่นกรองและขอให้
ส่งเอกสารเพ่ิมเติม ซึ่งผมได้ส่งเอกสารให้กรมเพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป  คือ ทางกรมจะส่งเรื่องเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการอีกครั้งหนึ่ง หลังจากอนุมัติโครงการก็จะเข้าสู่
ขั้นตอนการร่างสัญญาของตัวแทนกลุ่มคือเทศบาลตำบลโพนพิสัยและเอกชน สำหรับประเด็นกระทู้ถามเรื่องสถานที่
จะทิ้งขยะ เอกชนได้ดำเนินการเลือกสถานที่เองตรงบริเวณฐานจุดบั้งไฟของเทศบาล เนื้อที่ประมาณ ๒๘ ไร่ 
โครงการนี้ท่านนายกรัฐมนตรีและจังหวัดหนองคายได้ให้ความสำคัญเพราะจะเป็นโมเดลแห่งแรกและแห่งเดียวใน
ประเทศไทยที่จะดำเนินการแบบระบบปิดครับ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ ขอเชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  สกล อรมัง  
 
 
 
 
 
 
 
 

/ นายสกล  อรมัง ... 



 ๕ 
 
นายสกล อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายสกล อรมัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ตามที่ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ตำบลโพนพิสัย  ได้ชี้แจง  ผมพอจะจับประเด็นได้ คือ เอกชนได้พ้ืนที่แล้วผิดเพ้ียนจากที่ตกลงในการประชุมผู้นำ
ท้องถิ่นทั้งสามอำเภอ ว่าให้เทศบาลตำบลโพนพิสัยเป็นจุดศูนย์กลางกว้านซื้อที่ดินละแวกนั้นเพ่ิมเพ่ือสร้างโรงงานคัด
แยกขยะ ผมอยากเปรียบเทียบให้เพ่ือนสมาชิกสภาได้ทราบว่าผมได้ทราบเป็นการส่วนตัวก่อนแล้วในวันปิยมหาราช 
พ้ืนที่เทขยะบ้านโปร่งเย็นของเทศบาลตำบลโพนพิสัยซื้อมาตั้งแต่สมัยเป็นสุขาภิบาลนานเป็นสิบปีแล้ว  ระยะทางห่าง
จากถนนเส้น ๒๒๖๗ โพนพิสัย – เฝ้าไร่  ห่างจากถนนไปประมาณ ๒ – ๓ กิโลเมตร โฉนดเป็นชื่อเทศบาลตำบล    
โพนพิสัย ท่านประธานที่เคารพในวันที่ประชุมนั้นมีมติว่าให้เอาพ้ืนที่บ่อขยะของเทศบาลตำบลโพนพิสัยพิจารณาก่อน
ด้วยเหตุผลที่ว่า  ๑.ที่ดินเทขยะของเทศบาลตำบลโพนพิสัยซื้อมานาน และมีปัญหามลภาวะมานาน ถ้าเป็นเช่นที่ท่าน
ปลัดกล่าวมานั้นก็จะเป็นการสร้างปัญหาเพ่ิมขึ้น เหมือนอย่างที่เทศบาลตำบลโพนพิสัยได้ไปดูงานที่เทศบาลตำบล
แพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งเขาเริ่มต้นจากที่ทิ้งขยะเล็กๆเมื่อสามสิบปีที่แล้ว นำมาปรับปรุงเป็นโรงแยกขยะ 
และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ผมมีข้อเปรียบเทียบว่าที่ดินเทขยะคัดแยกของเทศบาลตำบลโพนพิสัยเป็นที่เหมาะสม
ที่สุดเพราะเป็นศูนย์กลางระหว่างอำเภอโพนพิสัย และอำเภอรัตนวาปี อยู่ห่างจากชุมชนไม่มีปัญหามลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมแต่ประการใดเพราะมีระยะทางเข้าห่างไป ๒ – ๓ กิโลเมตร  หากเลือกพ้ืนที่เดิมตั้งแต่แรกคงไม่ต้องทำ
การประชาคมแต่ประการใดเพราะเป็นที่เทขยะเดิม และมีลำห้วยยางใช้ในการดำเนินกิจการได้อย่างดี สำคัญที่สุดคือ           
จะไม่มีการต่อต้านจากชาวบ้านแต่ประการใด  หากบริษัทจะซื้อที่ดินบริเวณรอบบ่อเทขยะของเราเพ่ิมอีก            
๒๐ – ๓๐ ไร่  ได้ในราคาถูกไม่เป็นภาระสร้างศัตรูใหม่ ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพลโซนใต้
มี ๗ หมู่บ้าน บ้านนาตาล บ้านร่องถ่อน บ้านตัวอย่าง บ้านปักหมู  บ้านเดื่อ และอีกหลายบ้าน เมื่อ ๗ – ๘ เดือน         
ที่ผ่านมามีบริษัทไปกว้านซื้อที่ดินจะทำโรงงานน้ำตาลเกิดการต่อต้านอย่างรุนแรง ข้อเหตุผลที่ว่าถนนไม่ลาดยางแค่ 
๒ – ๓ กิโลเมตร บริษัทน่าจะทำเองได้ ในวันทำสัญญาผู้ใหญ่บ้าน กำนันจะเซ็นเอกสารให้หรือไม่ทราบ ผลจะตกหนัก
ที่เทศบาลตำบลโพนพิสัย เราคาดการณ์ไม่ถึงว่าเขาจะยอมรับหรือจะมีเดินขบวนหรือไม่ ผมอยากให้ไตร่ตรองให้ดี     
ผมอยากให้ท่านปลัดเทศบาลฯ  ทำหนังสือแจ้งเรื่องความคิดเห็นของสมาชิกสภาฯและส่งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วยแต่
สำหรับสมาชิกสภาฯประชุมวันนี้มีความเห็นให้ใช้ที่เทขยะของเทศบาลตำบลโพนพิสัยเหมาะที่สุด  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณ ท่านสกล อรมัง         
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
     - ไม่มี 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   

 
 
 
 
 
 

/ ระเบียบวาระท่ี ๕ ... 



 ๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องที่เสนอใหม่ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  ๕.๑ ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๑ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  
พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ก่อนจะพิจารณาญัตติดังกล่าวขอเรียนให้สมาชิกสภาฯอนุมัติให้ 
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ในเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  
พ.ศ.๒๕๖๓  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗    
ข้อ ๔๕ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงมติ   
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ให้พิจารณาญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย       
ญัตติที่ ๑ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  
พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  สามวาระรวดเดียว  
    - ต่อไปจะเป็นการพิจารณาญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๑   
เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร          
พ.ศ.๒๕๖๓  ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ขอเชิญท่านเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล
ตำบลโพนพิสัย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 
 

นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบล    
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ โพนพิสัย และผู้เข้าร่วมทุกท่าน กระผมนายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
นายกเทศมนตรีฯ   หน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย   ขอเสนอญัตตินายกเทศมนตรีตำบล     
โพนพิสัย ญัตติที่ ๑  เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

ญัตติที่ ๑ 
ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 

 

                                                        วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 

เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
 

  ด้วยข้าพเจ้านายเสถียร  สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ขอเสนอ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายนี้ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

  หลักการและเหตุผล 
  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งให้
ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุง
คุณภาพน้ำให้ดีขึ้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เห็นว่าการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและ
ครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ จึงกำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย โดยมีเป้าหมายเพื่อ 
 

/ สร้างความตระหนัก ... 



 ๗ 
 
สร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงปัญหาน้ำเสียที่เกิดจากอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างอ่ืน เมื่อมีการระบาย
น้ำเสียจากหลายแห่งมารวมกันในแหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ
และสิ่งแวดล้อมโดยรวมหากไม่มีการบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด สมควรที่ประชาชนทุกคนจะต้องร่วมมือติดตั้งบ่อ
ดักไขมันในบ้านเรือน เพ่ือดักจับไขมันและน้ำมันทุกประเภท ก่อนจะระบายลงแหล่งระบายน้ำหรือแหล่งน้ำ
สาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ เพราะไขมันและน้ามันเป็นต้นเหตุของสารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดน้ำเสีย  ดังนั้น จึง
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนในพ้ืนที่รับผิดชอบโดยเร็ว 
โดยอาศัยอำนาจความในมาตรา  ๕๐ (๓)  มาตรา ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และมาตรา  ๑๘  
มาตรา ๒๐ (๓)  และมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 
และมาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเทศบาล ซึ่งเทศบาลตำบลโพนพิสัย จำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้  
  ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 
 (3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 มาตรา 60 เทศบาลมีอำนาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมาย ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 (2) เมื่อมีกฎหมาบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราเทศบัญญัติในเทศบัญญัตินั้น        
จะกำหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้เกินกว่าหนึ่งพันบาท 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
 มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของ
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
 ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่น
อ่ืนดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ แต่ในกรณีจำเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยรวม รัฐมนตรีมีอำนาจออก
กฎกระทรวงโดยคำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการร่วมกันได้ 
 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การ
ควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 19 ก็ได้  
 บทบัญญัติตามมาตรานี้ และมาตรา 19 มิให้ใช้บังคับกับการกำจัดของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน แต่ให้ผู้ดำเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดของเสีย
อันตรายดังกล่าว แจ้งการดำเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 มาตรา 20 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
 (3) กำหนดวิธีเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่
ใดๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้นๆ 
 
 
 
 

/ มาตรา ๔๔ ... 



 ๘ 
 
 มาตรา 44 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขมีอำนาจดังต่อไปนี้ 
 (1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสาร
หลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 (2) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการเพ่ือ
ตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือตามพระราชบัญญัตินี้ และในการนี้ ให้มีอำนาจสอบถาม
ข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่
นั้น 
 (3) แนะนำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (4) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพ่ือประโยชน์ในการ
ดำเนินคดีหรือเพ่ือนำไปทำลายในกรณีจำเป็น 
 (5) เก็บหรือนำสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุรำคาญจากอาคาร
หรือสถานที่ใดๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจำเป็นโดยไม่ต้องใช้ราคา 
 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรค
หนึ่งในเขตอำนาจของข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานส่าธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจำตัวตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
ในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย และให้บุคคลซึ่งเก่ียวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร 
    

 [คำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3 ) 
พ.ศ. 2560] 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 มาตรา 29 บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้นบัญญัติ
เป็นความผิดและกำหนดโทษไว้และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักว่าโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่
กระทำผิดมิได ้
 ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดง
ว่าบุคคลใดได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนผู้กระทำผิดมิได้ 
 การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลยให้กระทำได้เพียงเท่าท่ีจำเป็น เพ่ือป้องกันมิให้มีการหลบหนี 
 ในคดีอาญา จะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองมิได้ 
 คำขอประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาและจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่
กรณีมิได้ การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา 31 บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบ
พิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยไม่เป็นอันตรายต่อความ
ปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 มาตรา 32 บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความ
คิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
 
 

/ การสั่งปิดกิจการ ... 



 ๙ 
 
 การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพ่ือลิดรอนเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้ 
 การนำเสนอข่าวสารหรือข้อความใดๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจัดทำขึ้นไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อน
นำไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อใดๆ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะกระทำในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะ
สงคราม 
 เจ้าของกิจการหรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
 การให้เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ืออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนของเอกชนรัฐจะกระทำมิได้ 
หน่วยงานของรัฐที่จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนไม่ว่าเพ่ือประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ หรือเพ่ือ
การอ่ืนใดในทำนองเดียวกันต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่กำหนด
และประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง แต่ให้คำนึงถึงวั ตถุประสงค์และ
ภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วย 
 มาตรา 48 สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครองและ
ช่วยเหลือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับความ
ช่วยเหลือตามท่ีเหมาะสมจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา 56 รัฐต้องจัดหรือดำเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
อย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพ้ืนฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของรัฐอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต
ของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ รัฐจะกระทำด้วยประการใดให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ของเอกชนหรือทำให้รัฐเป็น
เจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดมิได้ 
 การจัดหรือดำเนินการให้มีสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง รัฐต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บ 
ค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร  
 การนำสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชนดำเนินการทางธุรกิจไม่ว่าด้วยประการใดๆ รัฐต้องได้รับประโยชน์  
ตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงการลงทุนของรัฐ ประโยชน์ที่รัฐและเอกชนจะได้รับและค่าบริการที่จะเรียกเก็บ
จากประชาชนประกอบกัน  
    

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัยเพ่ือดำเนินการตามระเบียบ ต่อไป 
 
       ขอแสดงความนับถือ  
               
                  

(นายเสถียร  สีสงค์)  
            ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่  
           นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี     
ประธานสภาเทศบาลฯ  ตำบลโพนพิสัย ที่ได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่  ขอเชิญท่านอุ่น โยธิกุล  

 
/ นายอุ่น  โยธิกุล ... 



 ๑๐ 
 
นายอุ่น โยธิกุล   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายอุ่น  โยธิกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย การตราเทศบัญญัติเทศบาลผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะ
แก้ปัญหาในวันข้างหน้า แต่ตั้งข้อสังเกตว่า ทำไมเราพ่ึงมาตราเทศบัญญัติซ่ึงก่อนหน้านี้ไม่เคยทำ  ผมตั้งข้อสังเกตอีก
อย่างว่าการทำบ่อบำบัดไขมันเป็นเรื่องที่ดี  เมื่อประชาชนสร้างบ้านเรือนจะได้เพ่ิมบ่อดักไขมันทุกบ้าน ตัวผมเอง
สร้างบ้านอยู่ที่หมู่ ๑๓  ผมได้สร้างบ่อดักไขมันวิธีการสร้างบ่อดักไขมันจะทำด้านล่างร่องน้ำเมื่อมีไขมันจะตกลงไป
ด้านล่างแล้วสามารถเปิดฝาท่อตักไขมันทิ้งได้ง่าย ในเขตพ้ืนที่เราคงไม่มีโรงงานใหญ่โต คงจะมีเฉพาะร้านค้าที่
จำหน่ายอาหารเยอะๆ คงต้องแก้ไขกันต่อไป เมื่อมีเทศบัญญัติแล้วก็นำไปบังคับใช้ ขอบคุณครับ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านอุ่น  โยธิกุล ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ ขอเชิญท่านไพฑูรย์ บุญเฉลียว  
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

ด.ต.ไพฑูรย์ บุญเฉลียว  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม ด.ต.ไพฑูรย์  บุญเฉลียว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สำหรับเรื่องนี้เนื่องจากว่าเป็นนโยบายของ
รัฐบาล เทศบาลตำบลโพนพิสัยมีหน้าที่เพียงแค่ทำเทศบัญญัติเทศบาลรองรับเพ่ือในการปฏิบัติเท่านั้น ผมเห็นดีด้วย
กับการตราเทศบัญญัตินี้ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่าน ด.ต.ไพฑูรย์ บุญเฉลียว ขอเชิญท่านสกล อรมัง  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายสกล อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายสกล อรมัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย เรื่อง การติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ผมเห็นด้วยทุกประการเพราะบ้านเมืองเราจะเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้า ที่ผ่านมาถูก
ปล่อยปละละเลย ถ้าเทศบัญญัติมีผลบังคับใช้ก็ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแจ้งเบื้องต้นหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบล่วงหน้าในอนาคตการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ช่างจะต้องมีการบังคับให้ทำบ่อดักไขมัน 
เพราะส่วนใหญ่จะปล่อยลงแม่น้ำโขง  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านสกล อรมัง ครับ ขอเชิญท่านบุญลี ไกยะวงศ์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายบุญลี ไกยะวงศ ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายบุญลี  ไกยะวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  การตราเทศบัญญัติเทศบาล เรื่อง การติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย  เมื่อตราแล้วเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ สถานที่ที่จะทำจะไป
ทำแบบไหน เพราะบางแห่งร้านอาหารก็ไม่ใช่ของตัวเอง จะแก้ไขทำอย่างไร ใช้ถังดักไขมันหรือไม่  เทศบาลเราก็ยัง
ไม่มีบ่อดักไขมัน มันจะส่งผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชน เราจะต้องเตรียมพร้อมแก้ ไขปัญหาดูให้ละเอียด            
ผมเห็นดีด้วยที่จะให้มีบ่อดักไขมันสำหรับการก่อสร้างบ้านใหม่บังคับทำได้ แต่บ้านเรือนหรืออาคารที่สร้างมาก่อน
แล้วจะแก้ไขอย่างไร    
 
 

/ นายประสงค์  หุ่นศรีงาม ... 



 ๑๑ 
 
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านบุญลี ไกยะวงศ์ ขอเชิญท่านณัฐกฤษฏ์ เทียนทิพย์  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายณัฐกฤษฏ์ เทียนทิพย์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายณัฐกฤษฏ์  เทียนทิพย์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  กระผมว่า เรื่อง การตราเทศบัญญัติ
เทศบาล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ผมว่าควรบังคับสำหรับอาคาร บ้านเรือนสร้างใหม่ก่อน 
สำหรับอาคาร บ้านเรือนที่สร้างมาก่อนนั้นเราค่อยช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหา โดยให้กองสาธารณสุขไปดูงานวิธีการ
ทำบ่อดักไขมันด้านนอกเหมือนที่ท่านบุญลี ไกยะวงศ์ กล่าวไว้ดักไว้ก่อนค่อยปล่อยลงท่อ เพราะพ้ืนที่ร้านค้าส่วนมาก
อยู่ริมถนน เราไม่สามารถที่จะทำบ่อบำบัดได้ ก็ดักไขมันเก็บใส่ถุงทิ้งรถขยะ หรืออีกอย่างทางเทศบาลทำบ่อดักไขมัน
ไว้สักแห่งก่อนจะปล่อยลงแม่น้ำโขง เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับบ้านเรือนที่ก่อสร้างก่อนจะตราเทศบัญญัตินี้           
น่าจะมอบหมายกองช่าง ร่วมกับกองสาธารณสุข ออกแบบว่าจะทำอย่างไร  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านณัฐกฤษฏ์ เทียนทิพย์ ที่ได้เสนอแนวความคิด เนื่องจากช่วงนี้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เป็นวาระที่ ๑  ขั้นรับหลักการ ผมจะขอมติที่ประชุม ส่วนท่านใดจะอภิปราย
ขอให้อภิปรายในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ เพ่ือช่วยกันคิดว่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ขอเชิญท่านจรัญ 
ชมพูงาม  
 

นายจรัญ ชมพูงาม  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายจรัญ  ชมพูงาม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  เรื่องการขออนุญาตผังเมืองก่อสร้างอาคารต่างๆ 
ทางเทศบาลจะต้องบังคับให้ทำบ่อดักไขมัน  ผมเห็นด้วยที่จะออกเทศบัญญัติเทศบาลควบคุมเพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย แต่อาคารที่สร้างมาแล้วเราจะหาวิธีแก้ไขอย่างไร ยกตัวอย่างไขมันลงตามท่อได้ดี ปัญหาน้ำท่วม ทางแก้ไข
ต้องแก้ทั้งระบบ  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านจรัญ ชมพูงาม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม  ในญัตตินายก 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๑ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล 
โพนพิสัย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วาระที่ ๑          
ขั้นรับหลักการ ขอให้ท่านลงมติ  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ในญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ญั ตติที่  ๑         
เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพนพิสัย  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๓   
ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่าน ต่อไปเป็น การพิจารณาญัตติ
ประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๑ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลโพนพิสัย  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๓   ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ สมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยประธานสภาเทศบาลเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  ในส่วนนี้เราจะแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
 
 

/ เทศบัญญัติ ... 



 ๑๒ 
                                                                                         
 

 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพนพิสัย 

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

********************** 
อาศัยความตามมาตรา ๕๐(๓) มาตรา ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๑๘ มาตรา 

๒๐ (๓) มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวข้องกับสิทธิ์และ
เสรีภาพเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑   มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลโพนพิสัย จึงขอออกเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้  
- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแปรญัตติในวรรคแรก หรือไม่  เมื่อไม่มีผมขอดำเนินการให้หัวข้อต่อไป 
 

 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพนพิสัย” เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๖  
- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแปรญัตติในข้อ ๑ หรือไม่  เมื่อไม่มีผมขอดำเนินการให้หัวข้อต่อไป 
 

 ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาล
ตำบลโพนพิสัย  
- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแปรญัตติในข้อ ๒ หรือไม่  เมื่อไม่มีผมขอดำเนินการให้หัวข้อต่อไป 
 

 ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติหรือข้อบังคับ กฎระเบียบ และคำสั่งอ่ืนใดของเทศบาล ซึ่งขัดแย้งกับเทศบัญญัตินี้
ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแปรญัตติในข้อ ๓ หรือไม่  เมื่อไม่มีผมขอดำเนินการให้หัวข้อต่อไป 
 

 ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้  
“อาคาร” หมายถึง ตึก บ้านเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้า

อาศัยหรือใช้สอยได้  
“บ่อดักไขมัน” หมายถึง สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำ ซึ่งผ่านการใช้แล้ว  
“การระบายน้ำ” หมายถึง การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอ่ืนใดที่เป็นการ

ถ่ายเทน้ำ  
“แหล่งระบายน้ำ” หมายถึง ทาง หรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำ 

สาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นเอกชนที่มีทางเชื่อมต่อ หรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ  
หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ  

“พนักงาน” หมายถึง นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย   
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตั้งขึ้น  

- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแปรญัตติในข้อ ๔ หรือไม่  เมื่อไม่มีผมขอดำเนินการให้หัวข้อต่อไป 
 / ข้อ ๕ ... 



 ๑๓ 
 

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับกับอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มี
กฎหมายใดกำหนดมาตรการบำบัดน้ำ น้ำมัน และไขมัน สำหรับอาคารประเภทนั้น  
- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแปรญัตติในข้อ ๕ หรือไม่  เมื่อไม่มีผมขอดำเนินการให้หัวข้อต่อไป 
 

 ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศกำหนด  

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จ
ก่อนเข้าอยู่อาศัย หรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ในระหว่างปลูกสร้างใหม่ในระหว่างวันที่เทศบัญญัติมีผลบังคับใช้ก็
ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน  
- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแปรญัตติในข้อ ๖ หรือไม่  ขอเชิญท่านสกล  อรมัง 

 

นายสกล อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายสกล อรมัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ข้อ ๖ วรรค ๒ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใหม่
ขอให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดัก ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ผมมีความเข้าใจว่าคนที่สร้างอาคารใหม่ก่อนเทศบัญญัติ
ของเราจะมีผลบังคับ ซึ่งเดี๋ยวนี้มีที่กำลังก่อสร้างเยอะแยะ เราอยากให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างหรือฝ่ายสาธารณสุขไป
แนะนำให้ทำบ่อดักไขมัน อนุโลมก่อนที่สร้างมาระยะ ๕ - ๖ เดือนแล้วยังไม่เสร็จ อีก ๙๐ วันมีผลบังคับ หรืออีก      
๗ วันมีผลบังคับ เทศบัญญัตินี้เราจะนำไปใช้บังคับยังไม่ได้ นอกจากว่าเทศบัญญัติมีผลบังคับใช้แล้วมีผู้มาขออนุญาต
ก่อสร้างค่อยว่าไปอีกข้ันตอน ผมขอตั้งข้อสังเกต 
- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแปรญัตติในข้อ ๖ หรือไม่  เมื่อไม่มีผมขอดำเนินการให้หัวข้อต่อไป 
 

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก  
(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ที่ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งน้ำ แหล่งระบายน้ำ 

ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน  
- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแปรญัตติในข้อ ๗ หรือไม่  ขอเชิญท่านณัฐกฤษฎ์  เทียนทิพย์ 
 

นายณัฐกฤษฎ์ เทียนทิพย์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายณัฐกฤษฎ์  เทียนทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ผมสรุปว่าบ้านเรือนทุกหลังคาเรือนต้องสร้าง
บ่อดักไขมันใช่หรือไม ่
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - เทศบัญญัตินั้นมันเป็นกฎที่เทศบาลของเราเป็นเสมือนกฎหมายท้องถิ่น ในส่วน
ประธานสภาเทศบาลฯ  ของการแนะนำ และการดำเนินการที่เหมาะสมก็จะเป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 
ผมคิดว่าเทศบัญญัตินี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำขึ้นไม่ว่าบ้านเรือนที่ก่อสร้างมาแล้ว กำลังก่อสร้าง หรือกำลังจะขอ
อนุญาตก่อสร้างในอนาคตข้างหน้าก็ต้องมีกฎ ระเบียบที่เราต้องตราขึ้น อันนี้ก็ไม่หนักหนาสาหัสอย่างที่หลายท่าน
เป็นห่วงครับ น่าจะบังคับใช้ตามบทบาทและหน้าที่ และคำสั่งการของเบื้องบนที่สั่งให้เราต้องตราไว้ เรื่องนี้คงต้องทำ
กันทุกท้องถิ่น ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 
 
 
 

/ นายเสถียร  สีสงค์ ... 



 ๑๔ 
 
นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบล    
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ โพนพิสัย และผู้เข้าร่วมทุกท่าน กระผมนายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
นายกเทศมนตรีฯ   หน้าที่นายกเทศมนตรีฯ  ประเด็นที่ท่านสมาชิกมีความห่วงใยกลัวจะไปกระทบ
สิทธิ์ของประชาชนที่ยังไม่มีบ่อดักไขมัน ตามข้อ ๗ ตามเทศบัญญัติประกาศบังคับใช้ภายใน ๙๐ วัน ต้องดำเนินการ 
วิธีการทำบ่อดักไขมันตามหนังสือที่ทางกรมส่งมามีแนวทางปฏิบัติอยู่ไม่เป็นการยุ่งยาก เป็นการปรับให้เข้ากับพ้ืนที่
อย่างเช่น ร้านอาหารที่เทพ้ืนเป็นคอนกรีตทั้งหมดแล้วมีท่อระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำของทางเทศบาลก็ไม่จำเป็นจะต้อง
ทำบ่อดักไขมันเพียงแค่ท่านใช้ตะกร้ารองรับเศษอาหารดักไขมันเป็นชั้นๆขั้นตอนที่ล้างถ้วยชาม ก่อนที่จะปล่อยลง
ร่องระบายน้ำ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขต้องไปลอกคลองระบายน้ำ เพราะตอนนี้เราไม่ดักไขมัน ทำให้ไขมันและเศษ
อาหารลงไปอุดตันตามท่อระบายน้ำทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนพ่ีน้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ถ้าเราติดตั้ ง
บ่อดักไขมันปัญหาเหล่านี้ก็น่าจะลดลง เนื่องจากเมืองเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นศูนย์รวมของเมืองโพนพิสัยเราต้อง
ทำเมืองให้สะอาด ให้น่าอยู่อาศัย เราจึงต้องมีเทศบัญญัตินี้รองรับไว้เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนให้ความร่วมมือ ถ้าสมมุติ
ว่าประชาชนที่ไม่ได้ระบายน้ำลงคู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้งบ่อดักไขมัน ที่ตราเทศบัญญัติ
ออกมาเพ่ือบังคับใช้กับอาคารที่ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะ ผมติดใจการทำธนาคารน้ำใต้ดินก็อยากให้สมาชิก
ทุกท่านและพนักงานได้ไปอบรมเรื่องนี้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องการล้างถ้วยล้างจานของครั วเรือนต่างๆ 
สามารถแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วมได้ ไม่มีน้ำขังในพื้นที่ เป็นต้น 

 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญท่านอุ่น โยธิกุล  
 

นายอุ่น โยธิกุล   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายอุ่น โยธิกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ผมตั้งข้อสังเกตว่าส่วนมากจะกระทบกับร้านอาหารมี
กลิ่นเหม็นได้รับการร้องเรียนมา เจ้าหน้าที่เทศบาลก็ได้ออกไปลอกทำความสะอาด ข้อเท็จจริงแล้วไม่ต้องทำอะไร
มากมายจากประสบการณ์ของผมที่มีลูกชายทำงานรับเหมาก่อสร้างอยู่ปัจจุบันนี้มีถังฟอร์เดน (FLOOR DRAIN)   
เป็นถังพลาสติกไม่ใหญ่นักนำมาติดตั้งก่อนระบายลงท่อ บ่อดักไขมันนั้นเรากรองอย่างไรก็ไม่ได้เพราะมันเป็น
ของเหลวอยู่ ถ้าร้อนอยู่จะเป็นของเหลวเมื่อไปกระทบกับความเย็นจะจับตัวเป็นแผ่นทันที แล้วใช้ภาชนะตักแผ่นออก
เพ่ือให้เทศบาลนำไปทิ้ง ที่ผมทำบ่อดักไขมันนั้นผมทำจากท่อล้างถ้วยจานฝังลงไประดับหนึ่งก่อนจะปล่อยลงสู่คลอง 
ระบายน้ำ เพราะผมวางแผนไว้ก่อน อันดับแรกคงอยู่ที่ร้านอาหารที่มีปัญหาส่งกลิ่นเหม็นก่อนให้ช่างโยธาของเราไป
ดูก่อนว่าจะใช้ถังฟอร์เดน (FLOOR DRAIN) ขนาดไหน  เราแก้ไขปัญหาโดยใช้ถังฟอร์เดน (FLOOR DRAIN)        
กับร้านค้า ร้านอาหารก่อน  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ข อ ข อ บ คุ ณ ท่ า น อุ่ น  โย ธิ กุ ล  ต อ น นี้ เร า ก ำลั ง พิ จ า รณ าข้ อ  ๗  คื อ        
ประธานสภาเทศบาลฯ  ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้                 
(๒)  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งเจ้าของหรือผู้ครองครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือ  
ไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายใน ๙๐ วัน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
ต้องการแปรญัตติในข้อ ๗ หรือไม่  เมื่อไม่มีผมขอดำเนินการให้หัวข้อต่อไป 

 

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ตามข้อ ๖ ทำการดูแล รักษา เก็บ ขน น้ำมัน หรือไขมันในบ่อดักไขมันไป
กำจัด และซ่อมบำรุงบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ 
- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแปรญัตติในข้อ ๘ หรือไม่  เมื่อไม่มีผมขอดำเนินการให้หัวข้อต่อไป 

 
/ ข้อ ๙ ... 



 ๑๕ 
 

 ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม      
ข้อ ๗ (๑) ให้ต้องโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท  
- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแปรญัตติในข้อ ๙ หรือไม่  เมื่อไม่มีผมขอดำเนินการให้หัวข้อต่อไป 
 

 ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่
เกิน ๕๐๐ บาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละ ๒๐๐ บาท นับจากกำหนด
ระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดั กไขมันนั้นเป็นต้นไป
จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง  
- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแปรญัตติในข้อ ๑๐ หรือไม่  เมื่อไม่มีผมขอดำเนินการให้หัวข้อต่อไป 
 

 ข้อ ๑๑  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม            
เทศบัญญัตินี้ 
- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแปรญัตติในข้อ ๑๑ หรือไม่  เมื่อไม่มีผมขอดำเนินการให้หัวข้อต่อไป 
 

 ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและ
ความเหมาะสมของอาคารและพ้ืนที่บางแห่ง อาทิเช่น พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ที่อยู่ห่างไกลชุมชน เป็นต้น 
- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแปรญัตติในข้อ ๑๒ หรือไม่  เมื่อไม่มีผมขอดำเนินการให้หัวข้อต่อไป 
  

 ข้อ ๑๓ ให้นายกเทศมนตรีรักษาตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่ง เพ่ือปฏิบัติให้  
เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  
- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแปรญัตติในข้อ ๑๓ หรือไม่  เมื่อไม่มีผมขอดำเนินการให้หัวข้อต่อไป 
 
  ประกาศ ณ วันที่      เดือน             พ.ศ.๒๕๖๒  

        
 
 
      (นายเสถียร  สีสงค์) 
           ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
         นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 
 

- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญท่าน ด.ต.สุรพล  สุวรรณคุณ  

ด.ต.สุรพล สุวรรณคุณ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม ด.ต.สุรพล สุวรรณคุณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่า ข้อ ๑๐          
คำว่า และเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดให้เสียค่าปรับวันละ ๒๐๐ บาทนี้ หมายความถึงจะให้เสียก็ได้หรือไม่เสียก็ได้
แล้วแต่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านสุรพล สุวรรณคุณ  อันนี้เราบัญญัติไว้เผื่อกรณีไม่ปฏิบัติตาม     
ประธานสภาเทศบาลฯ  จะมีค่าปรับต้นอยู่แล้ว ถ้าไม่ปรับปรุงอาจจะใช้ค่าปรับ หรือแค่ตักเตือนก็ได้ ถ้าจะ
เพ่ิมหรือไม่เพ่ิมก็แล้วแต่เจ้าพนักงานท้องถิ่น การพิจารณาวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญท่านบุญลี ไกยะวงศ์  
 

/ นายบุญลี  ไกยะวงศ์ ... 



 ๑๖ 
 
 

นายบุญลี ไกยะวงศ ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายบุญลี ไกยะวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  สำหรับการที่จะตราเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร คงจะไม่มีข้อเสียในเรื่องกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่ทางกระทรวงกำหนดมา            
อยู่ที่ผู้ปฏิบัติ และบังคับใช้ข้อกฎหมายขึ้นอยู่ที่เทศบาล เทศบาลก็เป็นของพ่ีน้องประชาชนเพราะผู้นำ ผู้บริหา ร
เทศบาลก็มาจากการเลือกตั้งของพ่ีน้องประชาชนจะมีแนวทางนโยบายปฏิบัติแบบกลางๆ ท่านไม่ต้องวิตกกังวลมาก 
ว่าทางเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะเคร่งครัดว่าท่านไม่ปฏิบัติภายใน ๙๐ วันจะโดนปรับ ผมว่ามันคงไม่เกิดขึ้น อย่างพวก
เราสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ทั้ง ๑๒ คน ที่ถูกเลือกตั้งมาก็ต้องยืนอยู่ข้างพ่ีน้องประชาชน การตราเทศ
บัญญัติเป็นระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงกำหนดมาเราก็ทำไปตามนี้ สรุปคือควรจะตราเป็นเทศบัญญัติได้แล้ว
เพราะว่าในอนาคตข้างหน้าจะเกิดปัญหากลิ่นเหม็นของร้านอาหาร ก็ว่ากล่าวตักเตือน แนะนำวิธีแก้ปัญหา สำหรับ
ร้านอาหารที่ผมทำมาเป็น ๑๐ ปี ไม่เคยประสบปัญหาเพราะก่อนที่จะปล่อยน้ำลงไปก็จะมีตะแกรงดักเศษอาหาร 
เพราะถ้าร้านมีกลิ่นเหม็นคนก็ไม่เข้า เจ้าหน้าที่กองช่าง กองสาธารณสุขก็สามารถไปแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอบคุณท่านบุญลี ไกยะวงศ์ ครับ อยู่ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ มีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต้องการอภิปรายเพ่ิมไหม ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภา
เทศบาลฯท่านใดเห็นชอบในญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๑ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
โพนพิสัย  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๓  ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒       
วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 
     

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ในญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ญั ตติที่  ๑         
เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพนพิสัย  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๓   
ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๑ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาลฯ  เทศบาลตำบลโพนพิสัย  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร    
พ.ศ.๒๕๖๓   ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบกรุณา     
ลงมติ 
  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ในญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ญั ตติที่  ๑          
เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพนพิสัย  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๓    
ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - เรามีเทศบัญญัติเทศบาลที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการตาม
ประธานสภาเทศบาลฯ  ระเบียบ ด้วยมีผู้ร้องเรียนเรื่องน้ำทิ้งอาหารทะเลส่งกลิ่นเหม็นบริเวณตลาดจุด
ผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว ในวันอังคารและวันเสาร์ลงรางระบายน้ำใต้ลานนาคาเบิกฟ้า ถือว่าเรามี  เทศบัญญัติแล้ว
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นไปดำเนินการพูดคุยกับผู้ประกอบการ หรือเจ้าของบ้าน เจ้าของร้านค้าที่เข้ากับเทศบัญญัติที่
เราเพ่ิงตรานะครับ แต่ช่วงนี้ก็ขอให้ว่ากล่าวตักเตือนเพราะเราต้องติดประกาศภายใน ๗ วันก่อนถึงจะมีผลบังคับ 
สามารถตักเตือนได้ทุกเม่ือ ขอให้กวดขันเข้มงวดให้ปล่อยลงน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขอให้นำไปใช้ประโยชน์สูงสุด 
    - ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอพักการประชุมสภาเทศบาลฯ เพ่ือรับประทานอาหาร
กลางวันก่อน เมื่อถึงเวลา ๑๓.๓๐ น. ให้สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านเข้ามาประชุมในระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๒  
และหารือกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลฯต่อไป 
เวลา ๑๒.๐๐ น.  พักการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 
 



 ๑๗ 
 

เมื่อถึงเวลา ๑๓.๓๐ น. นายณัฐกฤษฎ์  เทียนทิพย์  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย      
กล่าวเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่  ๔ 
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ต่อเนื่องจากจากการประชุมสภาเทศบาลฯ ในภาคเช้า 
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม   ๕.๒ กำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปี และวันเริ่มประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ   สมัยแรกของปีถัดไป ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอวันที่เราจะ
ประชุมสภาสมัยสามัญในปีถัดไป ขอเชิญท่านจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์  
 

นายจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์        - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านนายกเทศมนตรีฯ  คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายจักรกฤษณ์  เวียนจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ขอเสนอกำหนดการประชุม
สามัญประจำปี ๒๕๖๓ เป็น ๔ สมัย  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอผู้รับรองครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ  ผู้รับรอง  
     ๑. นายบุญลี  ไกยะวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
     ๒. ด.ต.ไพฑูรย์  บุยเฉลียว  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  
    - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 
กำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  เป็น ๔ สมัย  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ในการกำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓       
เป็น ๔ สมัย   
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอเชิญท่านจักรกฤษณ์  เวียนจันทร์    
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์        - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ขอเสนอกำหนดการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  -  ผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ๑.นายอุ่น  โยธิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
    ๒.นายณัฐกฤษฏ์  เทียนทิพย์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๑ เสียง การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 
ประจำปี ๒๕๖๓  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

นายจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์        - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุ มทุกท่าน     
กระผม นายจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ขอเสนอกำหนดการประชุมสามัญประจำปี 
๒๕๖๒ เป็น ๔ สมัย ดังนี้ 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจำปี  ๒ ๕ ๖ ๓   ตั้ งแต่ วั นที่  ๑  – ๓ ๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

/ นายประสงค์  หุ่นศรีงาม ... 



 ๑๘ 
 
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  -  ผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ๑.นายสมเกียรติ สิทธิพิสัย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
    ๒.ด.ต.ไพฑูรย์ บุญเฉลียว  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๑ เสียง การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจำปี ๒๕๖๓  ตั้งแตว่ันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

นายจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์        - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ขอเสนอกำหนดการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓  ตั้งแตว่ันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  -  ผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ๑.นายสมัคร กึ่งมาตย์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
    ๒.ด.ต.สุรพล สุวรรณคุณ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๑ เสียง การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ประจำปี ๒๕๖๓  ตั้งแตว่ันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 
นายจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์        - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ขอเสนอกำหนดการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓  ตั้งแตว่ันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  -  ผู้รับรอง  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ๑.นายสกล อรมัง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
    ๒.ด.ต.ไพฑูรย์ บุญเฉลียว  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ๑๑ เสียง การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ประจำปี ๒๕๖๓  ตั้งแตว่ันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 

- เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบให้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดสมัยประชุมสภา
ตามท่ีท่าน จักรกฤษณ์  เวียนจันทร์เสนอมาข้างต้น กรุณายกมือ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ในการกำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปี  และวันเริ่มประชุม
ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป  โดยกำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เป็น ๔ สมัย ดังนี้           

- การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๓  
ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  

- การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๓  
ตั้งแต่ วันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

/ การประชุม ... 



 ๑๙ 
  

- การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๓  
ตั้งแต่ วันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  

- การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจำปี ๒๕๖๓  
ตั้งแต่ วันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  ๖.๑ บันทึกข้อความหารือของ นายสกล อรมัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบล      
ประธานสภาเทศบาลฯ  โพนพิสัย เรื่อง ขอปรึกษาการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตาม
นโยบายรัฐบาล ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขอเชิญท่านสกล อรมัง  
 

นายสกล อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายสกล อรมัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  จากที่ผมได้ส่งเรื่อง ขอปรึกษาการจ่ายขาดเงินสะสม
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ผมต้องขออนุญาตท่านประธานบางครั้งผมต้องนำเอกสารมาประกอบเพ่ือ
ยืนยันกับเพ่ือนสมาชิกว่าไม่ได้อุปโลกน์ขึ้นมา ผมมีแรงบันดาลใจมาจากการได้รับหนังสือจากกระทรวง ทบวง กรม 
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย กระผมนายสกล อรมัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เขต 
๒ ขอหารือจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ี
น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน 
การรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๘๙(๑) มาแก้ไขปัญหาท้องถิ่นคือ
เทศบาลตำบลโพนพิสัยให้ได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคม คือ โครงการวางท่อระบายน้ำและเทคอนกรีตถนน
ริมโขง บริเวณจุผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว ที่งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ตกไป ดังนั้นผมจึงขอเสนอสภา
เพ่ือพิจารณา  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านสกล อรมัง ที่ได้เสนอข้อหารือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  ๖.๒ บันทึกข้อความหารือของ นายอุ่น โยธิกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล      
ประธานสภาเทศบาลฯ  โพนพิสัย เรื่อง หารือบริหารจัดการเสนอแนะการจัดเก็บภาษีของเทศบาล
ตำบลโพนพิสัย ประจำปี ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขอเชิญท่านอุ่น โยธิกุล  
 

นายอุ่น โยธิกุล   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายอุ่น โยธิกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ขอหารือบริหารจัดการเสนอแนะการจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลตำบลโพนพิสัย  ประจำปี  ๒๕๖๓    เรียนท่ านประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัยที่ เคารพ               
กระผมนายอุ่น โยธิกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เขต ๒ กระผมได้รับหนังสือหนึ่งฉบับจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ มีใจความว่า “ตามกฎหมายกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจาย
อำนาจของท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ปกติแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ควรจะมีรายได้เป็นสัดส่วนจากภาครัฐ  
 

/ หรือเงินอุดหนุน ... 



 ๒๐ 
 
หรือเงินอุดหนุนจากภาครัฐนั่นเอง คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ต่อปี ทั่วประเทศตามกฎหมาย แต่ย้อนหลังไปเมื่อปี        
พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๔ ท้องถิ่นได้รับเงินอุดหนุนเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีโครงการก่อสร้างพ้ืนฐาน งบประมาณของ
เทศบาลทุกๆปี สามารถพัฒนาก่อสร้างได้อย่างเต็มที่ ย้อนหลังไปประมาณ ๔ ปีที่ผ่านมา พ.ศ.๒๕๕๗ – ปัจจุบัน 
ท้องถิ่นของเราได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐเป็นเงินจำนวนน้อยมาก มีโครงการต่างๆจำนวนมากท่ีไม่สามารถจัดทำได้ 
เช่น โครงการลาดยางแอสฟัลท์ถนนราษฎร์บำรุง โครงการลาดยางแอสฟัลท์ถนนพิสัยสรเดชจากสามแยกไปยัง      
วัดศรีเกิดยังไม่ได้ทำเนื่องจากงบประมาณน้อย อันที่จริงสภาแห่งนี้ได้จัดโครงการเหล่านี้เข้าแผนไว้แล้ว เพ่ือพิจารณา
ว่าถ้าพ่ึงรัฐบาลด้วยงบประมาณที่น้อยนิด เราสามารถที่จะพ่ึงตนเองได้ กระผมในนามของสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
โพนพิสัยอยากให้การจัดเก็บภาษีนั้นเป็นเชิงรุกครับ ไม่ว่าจะเป็นภาษีโรงเรือน ภาษีต่างๆที่ยังคั่งค้าง ขอฝากคณะ
ผู้บริหารช่วยไปกระตุ้นรายการเหล่านั้น เงินได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ งประเทศเป็นเงิน ๘๐๔,๘๐๐.๐๐      
กว่าล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๒ ซึ่งเป็นเม็ดเงินที่จะจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ แต่
งบประมาณของภาครัฐไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย การเก็บภาษีเชิงรุกคือการเข้าไปแนะนำ ถ้ารายใดยังไม่เสียภาษีอยากให้
เจ้าหน้าที่เข้าไปจัดเก็บจะได้มีงบประมาณในการพัฒนาเทศบาลต่อไป สำหรับงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ เทศบาล
กำลังรอเงินจัดสรรจากภาครัฐอยู่ในระหว่างรัฐบาลยังไม่ผ่านงบประมาณมาให้เรา  เพราะว่ารัฐบาลกำลังประสบ
ปัญหาหลายๆอย่าง ส่วนไตรมาสแรกที่ผ่านมาขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัยไปยังคณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลโพนพิสัยช่วยกระตุ้นเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีเชิงรุกจัดเก็บเงินงบประมาณที่ค่ังค้าง ผู้ประกอบการอาจจะ
หลงลืม ยกตัวอย่างเช่น เงินกองทุนสวัสดิการที่เราทำกฐินผมกับเพ่ือนสมาชิกหลายท่านกระตุ้นไปได้เงินมา ๕,๐๐๐ 
กว่าบาท คิดว่าเงินภาษีของเทศบาลก็น่าจะกระตุ้นจัดเก็บมาได้ บางครั้งผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจพอก็ให้คำแนะนำ  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านอุ่น โยธิกุล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญท่าน ด.ต.สุรพล สุวรรณคุณ  
 

ด.ต.สุรพล สุวรรณคุณ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม ด.ต.สุรพล สุวรรณคุณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  สำหรับเรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสมผมอยากให้
ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ชี้แจงว่า ทำได้หรือไม่ได้อย่างไร   
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่าน ด.ต.สุรพล สุวรรณคุณ เมื่อเป็นข้อหารือ ไม่ใช่การกระทู้ถาม
ประธานสภาเทศบาลฯ  ถ้าท่านต้องการพูดหรือตอบ ต้องยกมือขออนุญาตประธาน ผู้ใดไม่ประสงค์จะพูด 
อภิปรายในสภาผมก็ไม่สามารถระบุให้ท่านพูดได้ มีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอ เชิญท่านบุญลี    
ไกยะวงศ์  
 

นายบุญลี ไกยะวงศ ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายบุญลี ไกยะวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  สำหรับเรื่องขอจ่ายขาดเงินสะสม สามารถทำได้ 
แต่ต้องดูฐานะการเงิน การคลังของเราก่อนว่ามีรายการจำเป็นต้องใช้เพราะตอนนี้เทศบาลเรามีภาระมากมาย 
งบประมาณการเก็บภาษีถือว่าเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเทศบาลเล็กๆสามารถเก็บภาษีได้ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐    
กว่าบาท เงินสะสมของเราสามารถจ่ายขาดได้แต่จะต้องทำโครงการเสนอมา แต่จะจ่ายขาดเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจแบบ
ไหนผมยังมองไม่ออก ชุมชนแต่ละชุมชนก็มาเสนอโครงการของตนเองว่าต้องการอะไร ข้อมูลต่างๆอยู่ในมือคณะ
ผู้บริหารเทศบาล ท่านต้องการเสนอโครงการแบบไหนก็เสนอญัตติเข้ามาผ่านสภาก็พอทำได้ไม่มีปัญหาอะไร  
 

/ เรามีแผนพัฒนา ... 
 



 ๒๑ 
 
เรามีแผนพัฒนาสี่ปี  ส่วนการจัดเก็บภาษีผมยอมรับว่าเทศบาลมีเจ้าหน้าที่จัดเก็บที่สุดยอดเก็บภาษีได้เยอะ         
และได้ข่าวว่าได้รับรางวัลทุกปี ถึงแม้ว่าชาวบ้านจะบ่นบ้างผมก็ชี้แจงว่าเทศบาลไม่ได้เอาไปไหนก็เอามาพัฒนา
บ้านเมืองเรา มีการบ่นบ้างเป็นธรรมดา  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านบุญลี ไกยะวงศ์ ขอเชิญท่านสกล อรมัง  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายสกล อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายสกล อรมัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  กระผมทำบันทึกข้อความหารือเพราะข้อกฎหมายระบุ
ไว้ชัดเจน ผมตั้งกระทู้ได้ข้อเดียว แล้วที่เหลือต้องเป็นการหารือ ผมมีเอกสารประกอบให้เพ่ือนสมาชิกได้ทราบว่า    
เราได้หารือทางสภาและผู้บริหารสามารถจะจ่ายเงินสะสมได้หรือไม่ ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ตำบลโพนพิสัย ยังไม่ตอบ ผมไม่ได้ว่าสามารถทำได้หรือไม่ได้ สืบเนื่องมาจากมีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย      
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเว้นการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ หนังสือฉบับนี้ส่งมาถึงจังหวัด
หนองคายเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ มาถึงอำเภอโพนพิสัยเมือ่ไร ได้รับหรือไม่ผมไม่ทราบ ผมจึงเกิดแรงบันดาลใจ
ว่างบประมาณที่ตั้งไว้ในปี ๒๕๖๒ นั้น การเทคอนกรีตรางระบายน้ำริมโขงที่ประชาชนใช้อาทิตย์ละ ๒ ครั้งมันลำบาก
เราจะสามารถจ่ายขาดจากเงินสะสมได้หรือไม่  หนังสือบอกว่าให้สามารถสร้างโครงการพ้ืนฐาน ๕ อย่าง มีโครงสร้าง 
ปรับปรุง คมนาคม การจราจร ระบบการเกษตร ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบข่าวสาร และน้ำเสียลงในชุมชน    
ในเอกสารยังบอกว่าให้คำนึงถึงการเงิน การคลัง สถานการณ์งบประมาณปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ เรามีเงินฝาก 
๓,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท เงินสะสม ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ เงินสะสมมี ๑๗,๐๐๐,๐๐๐       
กว่าบาท เอกสารมีอยู่ในมือท่านทุกคน เงินทุนสำรองจ่ายฉุกเฉินมีอีก ๘,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ผมเห็นว่ามีการประชุม
สภาเทศบาลฯ จึงนำเรื่องนี้มาปรึกษาหารือสภาว่าเห็นดีด้วยหรือไม่  ผมจึงได้ทำหนังสือหารือข้ึนมา เหตุผลที่ผมเสนอ
เรื่องขึ้นมาสืบเนื่องจากว่าถนนเส้นนั้นทำมานานระดับมันต่ำเวลาฝนตกน้ำท่วมเพราะไม่มีช่องระบายน้ำ ที่สำคัญมี
ร้านค้าปล่อยน้ำลงไปอีกเมื่อไม่สามารถไหลไปไหนได้ก็เกิดการเน่าเหม็นส่งกลิ่น ตั้งแต่เส้นริมโขง ซอยเทศบาล ๑๑ – 
ซอยเทศบาล ๑๕ ถ้าผมหารือแล้วท่านปลัดเทศบาลว่ามีเงินมากพอก็ทำญัตติเสนอผ่านสภาเพ่ือแก้ปัญหาให้
ประชาชนในเขตเทศบาล ผมยกตัวอย่างเทศบาลบ้านเดื่อปรับปรุงท่าทรายที่เป็นแหล่งทำเงิน ส่วน องค์การบริหาร
ส่วนตำบลจุมพลลงลูกรังตามถนนซอยในเขตทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบล   ทุ่งหลวงทำลาดยางแอสฟัลท์จาก
ถนนบ้านหนองแคนถึงบ้านหนองแหวน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังทำถนนจากบ้านน้ำโล้ – บ้านนาหนัง 
ทั้งหมดนี้เขาทำเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ผมขอฝากท่านประธานสภาเทศบาล
ตำบล       โพนพิสัยไปยังคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพนพิสัยว่ามีเงินหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะยอมรับ ขอบคุณครับ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านสกล อรมัง ขอเชิญท่านสุรพล สุวรรณคุณ  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ด.ต.สุรพล สุวรรณคุณ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม ด.ต.สุรพล สุวรรณคุณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ผมจะอภิปราย ๒ เรื่อง   

๑.เรื่องบ่อขยะ ผมฟังประชุมแล้วมีความคิดว่าบริษัทไปซื้อที่อ่ืน สมมุติว่าอำเภอเฝ้าไร่มาทิ้งเก็บเงิน
ตันละ ๔๐๐ บาท ถ้าไปส่งไกลจะเสียค่าน้ำมัน ถ้าบริษัทจะทำต้องแจ้งเราก่อนว่าจะให้ทำหรือไม่ ผมรับฟังมาตลอด
เรื่องไปซื้อที่ดิน ผมทราบว่าบริษัทยังไม่จ่ายรายละแสนสองแสนบาท เรื่องขยะมันจะไม่เกิดปัญหา  

 
/ ๒.การจ่ายขาดเงินสะสม ... 



 ๒๒ 
 
๒.การจ่ายขาดเงินสะสม ทางหน่วยเหนือสั่งมาเป็นอีกเรื่องหนึ่ง สภาต้องมองระเบียบและตัวเงิน

ผมอ่านระเบียบในข้อ (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเงินเดือนบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยคำนึงฐานะการเงิน การคลัง ผมดูแล้วปี  พ.ศ.๒๕๖๑ มีเงินสะสม ๕๐๐,๐๐๐ บาท        
ปี  พ.ศ.๒๕๖๒ มีมากหน่อย ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเงินสดไม่ เกี่ยวกับลานนาคาเบิกฟ้า สำหรับท่าน
นายกเทศมนตรีเห็นชอบหรือไม่ แต่สำหรับผมไม่เห็นชอบด้วย ขอบคุณครับ 
    

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่าน ด.ต.สุรพล สุวรรณคุณ ขอเชิญ ด.ต.ไพฑูรย์ บุญเฉลียว  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ด.ต.ไพฑูรย์ บุญเฉลียว  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม ด.ต.ไพฑูรย์ บุญเฉลียว  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ถ้าคณะผู้บริหารขอ
ใช้งบประมาณ  ผมเห็นว่าฝ่ายสภาฯค่อยมาหารือกันอีกครั้ง   
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่าน ด.ต.ไพฑูรย์ บุญเฉลียว ขอเชิญท่านอุ่น โยธิกุล  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายอุ่น โยธิกุล   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายอุ่น โยธิกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ผมขออภิปราย ๒ เรื่อง เรื่องท่ี ๑ เรื่องหนังสือสั่งการ
จากกระทรวงมหาดไทย ผมมีเพ่ือนฝูงอยู่ทั่วประเทศโทรมาสอบถามว่าเทศบาลของท่านมีการทำอะไรบ้างเพ่ือเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจ การกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ดีเป็นการพัฒนาสิ่งที่ด้อยในเขตเทศบาลเราถ้ามีเงินสะสม      
ท่านนำมาทำอะไรบ้าง โดยไม่ผิดกฎหมายจากภาครัฐ แต่เทศบาลเราไม่เคยเห็นหนังสือสั่งการเลย ไม่ทราบว่า
ผู้บริหารรู้หรือไม่ และได้ทำหรือไม่ หรือว่าละเว้นการปฏิบัติอย่างไร เพราะหนังสือจากภาครัฐไม่ผิดกฎหมายสามารถ
ทำได้เลย ๑.ชาวบ้านได้ประโยชน์จากการนำเงินสะสมนี้มาพัฒนา ๒.สมาชิกสภาได้ ข้อมูลว่าต้องนำมาพัฒนา
อะไรบ้าง ปรากฏว่ามาดูเงินสะสมของเรามันเหลือ  แล้วทำไมเราไม่เอามาทำ ถามกันแค่นั้นเอง เรื่องที่  ๒           
เรื่อง บ่อขยะผมอยู่แถวบ้านนาเพียงได้ยินมาตลอด การประชาคมก็ทำที่บ้านเตาถ่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนัก  แต่คนที่
เกี่ยวข้องคือ ชาวบ้านโปร่งเย็น บ้านนาเพียงใหญ่ บ้านนาเมือง บ้านเสริมสุข ถ้าเอาขยะมาทิ้งน้ำมันผ่านพามันเกิด
มลภาวะหรือไม่ ทำไมเทศบาลถึงไม่ให้ทำในขั้นตอนเดียว คือ ทำที่เดียวไม่ต้องมีการประท้วง ถามว่าเป็นเรื่องของ
บริษัท ไม่ใช่ครับ เราเป็นเจ้าภาพเราเป็นคนเซ็นบันทึกข้อตกลง (MOU) กับทั้ง ๓ อำเภอ แต่สมาชิกของเราไม่รู้เลยว่า
ไปซื้อตรงไหน ขั้นตอนแรกบอกเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว ผลเสียหายถ้าเผื่อเปิดทางผ่านเข้าบ้านนาเพียงน้อยจะเกิด
ศึกหลายด้านเลย แถวนั้นเขาจะต่อต้าน เพราะออกจากบ่อขยะเรามาจะผ่านบ้านโนนฤาษี แล้วผ่านบ้านโปร่งเย็น   
นาเพียงน้อย บ้านนาเมือง บ้านเสริมสุข จะเกิดมลภาวะหรือไม่ ทำไมผู้จัดซื้อที่หรือเทศบาลของเราเป็นเจ้าภาพไม่
กำหนดจุดเดียวที่เป็นบ่อขยะอยู่แล้ว เพราะที่บริเวณนั้นเขาก็ขายให้ถูกแล้ว ไม่ซื้อแต่ออกมาซื้อข้างนอก การซื้อข้าง
นอกเป็นการตัดสินใจของบริษัท แต่ผลเสียเกิดขึ้นกับเรา ทำไมเราไม่ดูแลปล่อยให้เขาไปซื้อที่อ่ืนทำไม ผมผ่านไป   
ทุกวันชาวบ้านก็ถามผมว่าทำไมไม่ทำที่เดียวไปเปิดศึกหลายด้านทำไม อันนี้ได้ให้เพ่ือนสมาชิกได้ตัดสินใจกันว่า
ถูกต้องหรือไม่ การจัดซื้อเจ้าภาพต้องรู้ก่อนว่าจะซื้อที่ไหน ถ้ามันสร้างความเดือดร้อนก็ไม่ต้องซื้อ เราไม่อนุมัติ       
ไม่ยอมก็ไม่ต้องซื้อ ผมอยากให้เพ่ือนสมาชิกตัดสินใจว่าจะยอมหรือไมโ่ดยที่เราไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ที่อ่ืนรู้หมด  
 
 
 

/ นายประสงค์  หุ่นศรีงาม ... 



 ๒๓ 
 
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านอุ่น โยธิกุล ขอเชิญท่าน ด.ต.ไพฑูรย์ บุญเฉลียว 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ด.ต.ไพฑูรย์ บุญเฉลียว  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม ด.ต.ไพฑูรย์ บุญเฉลียว  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ผมเห็นด้วยกับท่านอุ่น โยธิกุล น่าจะทำที่เดิม 
การทำประชาคมเขาก็ทำประชาคมทุกหมู่บ้านในรัศมี ๑ กิโลเมตร บ้านเต่าถ่านเป็นบ้านสุดท้าย  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่าน ด.ต.ไพฑูรย์ บุญเฉลียว ขอเชิญท่านสกล อรมัง  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายสกล อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายสกล อรมัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  เราได้รับหนังสือว่าจะประชุมวันที่ ๒๖ – ๒๗ ผมมาดู
แล้วไม่สามารถตั้งญัตติได้จึงตั้งเป็นกระทู้ถาม ผมตั้งกระทู้ได้คนเดียว ถามได้ ๒ อย่าง เรื่องแรก ผมถึงได้ถาม     
เรื่องขยะที่เราประชุมกันทั้ง ๓ อำเภอแล้วเรื่องเงียบไป สมาชิกสภาเทศบาลไม่รู้เรื่องอะไรเลย ว่าเขาทำอะไรมาบ้าง 
มาทราบทีหลังว่าไปซื้อที่อ่ืน ผมเปรียบเทียบให้ดูว่าน่าจะเป็นที่ของเราเพราะตกลงกันในที่ประชุมว่าเอาที่เทขยะของ
เทศบาลตำบลโพนพิสัยเป็นจุดศูนย์กลาง การคมนาคมสะดวก น้ำก็มีครบ ห่างไกลจากชุมชนไม่มีมลภาวะ ไปซื้อที่อ่ืน
เป็นการเปิดศึกหลายด้าน ชาวบ้านหลายหมู่บ้านก็นานาจิตตัง ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิ นไปขัดแย้งกับผู้นำท้องที่หลาย
หมู่บ้านกว่าจะมาถึงเราต้องผ่านผู้นำท้องที่เซ็นทั้งหมด ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย แล้วจึงมาผ่านสภาเราว่าเราจะเห็น
ด้วยหรือไม่เห็นด้วย ที่สุขาภิบาลแพรกษา ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลแพรกษา โดยใช้บริษัทเดีย วกันนี้นำพ้ืนที่
เดิมเมื่อ ๓๐ ปี  มาปรับปรุงทำที่ทิ้งขยะ จนเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ผมถึงว่าถ้าเอาที่เทขยะของเรามาปรับปรุง 
ผมว่าดี แต่ท่านปลัดตอบมาแล้วผมก็ไม่ว่าอะไร ถ้าถึงเวลานั้นเพ่ือนสมาชิกคงไตร่ตรองได้ดี ปัญหาจะเกิดตามมาก็
เพราะสมาชิกสภาชุดนี้ล่ะ ผมขอเอาพ้ืนที่เทขยะของเทศบาลตำบลโพนพิสัยเป็นศูนย์กลาง เรื่องที่ ๒ การกระตุ้น 
เศรษฐกิจผมได้รับหนังสือที่ถ่ายเอกสารให้เพ่ือสมาชิกเกือบทุกคน มานึกขึ้นได้ว่าจะทำเป็นหนังสือหารือสภาในวันที่            
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จะดีไหม ส่วนว่าจะทำได้หรือไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะหนังสือก็บอกชัดเจนว่ าต้องดู 
สถานะทางการเงิน การคลัง ผมอ้างขึ้นมาว่าถ้าเรามีเงินเทคอนกรีตทำรางระบายน้ำถนนริมโขงที่ตกงบประมาณปี 
๒๕๖๒ จึงได้ทำหนังสือหารือมา ผมมีเอกสารเรื่องเงินไม่รู้จริงหรือไม่จริงผมไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่ายปี ๒๕๖๒ มีเงินสะสม  
๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๓ มีเงินสะสม ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ท่านปลัดยังไม่ได้ตอบถาม  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขออนุญาตท่านสกล อรมัง มีผู้ประท้วง ขอเชิญท่านจรัญ ชมพูงาม  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายจรัญ ชมพูงาม  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายจรัญ ชมพูงาม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย การกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่การชี้ประเด็นไปที่การทำ
ถนนหนทาง ท่านต้องเข้าใจว่าการที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได้ คื อ ท่านต้องเอาคนในชุมชน       
มีส่วนไดส้่วนร่วม 
  
 
 

/ นายประสงค์  หุ่นศรีงาม ... 



 ๒๔ 
 
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ท่านสกล อรมัง ขอให้อภิปรายในหัวข้อเดียว 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายสกล อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายสกล อรมัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ผมขอสรุปอีกแค่ ๑ นาที ผมขอเอ่ยนามท่านจรัญ    
ชมพูงาม ว่าหนังสือสั่งการมาว่าให้ทำ ๕ ด้าน 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขออนุญาตท่านสกล อรมัง มีผู้ประท้วง ขอเชิญท่านจรัญ ชมพูงาม  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายจรัญ ชมพูงาม  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายจรัญ ชมพูงาม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย การจะอภิปรายขอให้ชี้ไปที่ท่านประธานสภาฯ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ท่านสกล อรมัง การอภิปรายกรุณาชี้มาที่ผม และขอให้สรุปในประเด็นนี้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายสกล อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายสกล อรมัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ผมหารือมาขนาดนี้แล้ว เอาข้อกฎหมายมาอ้างอิงเพ่ือให้
เพ่ือนสมาชิกได้รับทราบ จะมีเงินหรือไม่มีเงินตามหนังสือนั้นผมไม่ทราบเพราะปลัดไม่ได้ตอบ ถ้าท่านปลัดลุกข้ึนตอบ
ว่าท่านสมาชิกไม่มีเงิน ผมก็พอใจ และขอขอบคุณเป็นอย่างมาก 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านสกล อรมัง เนื่องจากเป็นข้อหารือไม่ใช่กระทู้ถาม ถ้าผู้ที่ท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ  หารือไม่ประสงค์ที่จะพูดอภิปรายผมไม่สามารถชี้ให้ท่านพูดได้ อันนี้ขอให้สภาเรา
เข้าใจ ขอเชิญท่านบุญลี ไกยะวงศ์  
 

นายบุญลี ไกยะวงศ ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายบุญลี ไกยะวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  สำหรับเรื่องบ่อขยะที่เรามีปัญหาคุยกันอยู่ในสภา
แห่งนี้ ผมได้ข่าวมาว่ามีผู้ไปท้วงติงบริษัท ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่จริง ถ้าหากเรื่องมากบริษัทเขาก็จะไม่ทำ บริษัทเขา
จะไปทำที่อ่ืนมีเยอะแยะ ผมได้ข่าวมาอย่างนี้ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านบุญลี ไกยะวงศ์ ขอเชิญท่านเสถียร สีสงค์  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบล    
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ โพนพิสัย และผู้เข้าร่วมทุกท่าน กระผมนายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
นายกเทศมนตรีฯ   หน้าที่นายกเทศมนตรีฯ  ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำหนังสือหารือเรื่อง การจ่ายขาด
เงินสะสม และเรื่องการจัดเก็บรายได้ต่างๆ เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมหนังสือที่ท่านได้รับก็ถูกต้องครับ แต่รัฐบาลไม่
มีเงินอุดหนุนให้ท้องถิ่นจึงให้ท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมที่มีอยู่ ปัญหาของท้องถิ่นก็คือถ้าหากว่ามาทำแล้วอาจถูก สตง. 
 

/ เรียกเงินคืน ... 



 ๒๕ 
 
เรียกเงินคืนเนื่องจากว่าท้องถิ่นที่จะใช้เงินอันดับแรกต้องมีบรรจุไว้ในแผน เสนอความเดือดร้อนผ่านขบวนการต่างๆ 
เมื่อบรรจุในแผนท้องถิ่นต้องมาคัดกรองโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน มีความสำคัญ พ่ีน้องประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนก่อนจะนำเข้าเทศบัญญัติงบประมาณของปีนั้นๆ แล้วจึงดำเนินการตามเทศบัญญัติที่สภาได้อนุมัติให้
ดำเนินการ ส่วนปัญหาเร่งด่วนที่เกิดในเขตเทศบาลวิธีแรกคือตามที่กล่าวมา ต้องมาศึกษาโอนงบประมาณโครงการ
ไหนจำเป็นไม่จำเป็น แล้วโอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่เพ่ือนำมาดำเนินโครงการเร่งด่วน ขั้นตอนสุดท้ายจึงจะ
เป็นการจ่ายขาดเงินสะสม อันนี้เป็นขั้นตอน จะมาเบิกจ่ายขาดเงินสะสมเลยไม่ได้จะถูก สตง.เรียกเงินคืนท้องถิ่นจะ
เกิดปัญหา บางส่วนมีเรื่องปรึกษาเรื่อง สตง.ไปทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รัฐบาลจึงมีหนังสือสั่งการจ่าย
ขาดเงินสะสมมาตามที่ท่านได้หารือในที่ประชุมแล้ว แต่ก่อนจะจ่ายขาดเงินสะสมได้ท้องถิ่นต้องมาพิจารณาดูความ
จำเป็น คือ ๑.ค่าใช้จ่ายประจำ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสาธารณูปโภค น้ำมันเชื้อเพลิงต้องคำนวณให้ดีเสียก่อนจึงจะ
ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมได้ มีกำหนดไว้ว่าเงินสะสมต้องสะสมอย่างน้อยเป็นเงินเดือน ๓ เดือน ซึ่งสถานะการเงิน 
การคลังของเทศบาลปัจจุบันนี้ ระบบบัญชีของท้องถิ่นทำให้เกิดปัญหาเรื่องเงินสะสม ทำให้ท่านสมาชิกบางท่านไม่
ทราบว่ามีเงินสะสมเท่าไร เนื่องจากว่าการคิดคำนวณเงินสะสมนี้เขาให้รวมถึงเงินกู้ที่มาทำกิจการของเทศบาลด้วย 
ยกตัวอย่างเช่น เงินกู้มาสร้างอาคารสำนักงาน เงินกู้มาสร้างลานนาคาเบิกฟ้า เงินกู้ที่จ่ายเงินต้นไปแล้วเขาเอามา
นับเป็นเงินสะสมด้วยทำให้มองว่าเงินสะสมเรามีเยอะ ยอดจริงแล้วมีแค่ ๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท จ่ายเงินเดือนแค่เดือน
เดียวก็หมดแล้ว ถ้าเกิดเหตุเงินอุดหนุนไม่เข้าต้องนำเงินก้อนนี้มาจ่ายขาดเงินสะสมอันดับแรกก่อน ทำให้เทศบาลของ
เราไม่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ ยกเว้นกรณีเดียว คือ จ่ายเป็นเงินเดือน ณ ปัจจุบันนี้ ยอดเงินที่เห็นเยอะๆคือ 
๑๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท เผื่ออาคารสำนักงาน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลานนาคาเบิกฟ้าที่ใช้จ่ายไปแล้วปีละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท ทำให้ดูเงินสะสมของเราเสมือนเยอะจึงได้นำชี้แจงสภาทราบหลักการคิดเงินสะสมของบัญชีท้องถิ่น ผมก็ได้ถาม
คลังแล้วว่าทำไมไม่แยกออกให้ชัดเจนระหว่างเงินสะสมกับเงินกู้ ทางผู้ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยเขาให้
ดำเนินการแบบนี้เราก็ต้องดำเนินการตามระเบียบ เรื่องการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลที่ท่านอุ่น โยธิกุล  เป็นห่วงว่า
จะจัดเก็บได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย คือ ตั้งแต่ปีงบประมาณท่ีผ่านมา ๒ – ๓ ปี รายได้การจัดเก็บของเทศบาลตำบลโพน
พิสัยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ จัดเก็บได้เกือบ ๑๐๐% มีส่วนน้อยที่ผมได้เร่งรัด ณ ปัจจุบันนี้ประชาชนที่ติดค้าง
ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ปัจจุบันไม่มีแล้ว การจัดเก็บภาษีเงินได้ปี ๒๕๖๒ ก็เก็บได้เพ่ิมขึ้นมาเยอะ เจ้าหน้าที่ออกไป
จัดเก็บก็โดนต่อว่าเหมือนกันเรื่องทำไมต้องเก็บเพ่ิมขึ้น เราก็ตอบไปว่าเป็นตามระเบียบ กฎหมาย อยาก
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาเราได้รับทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
พ.ร.บ.ภาษี ได้รวมเอาภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างมาไว้ตัวเดียวกัน ฉะนั้นตอนนี้มีการสำรวจทรัพย์สินใหม่เพ่ือ
ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ตัวใหม่ ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ของเราไปอบรมเพ่ือทำความเข้าใจเรื่องการประเมินภาษี การจัดเก็บ 
และการทำแผนที่ภาษี ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำ ภาษีตัวใหม่จะเริ่มใช้ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลฯ  ตำบลโพนพิสัย ขอเชิญท่านอุ่น โยธิกุล  
 

นายอุ่น โยธิกุล   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายอุ่น โยธิกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ผมเข้าใจที่ได้ฟังท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัยได้ชี้แจง แต่ผมขอฝากท่านประธานสภาไปยังคณะผู้บริหารถ้ามีหนังสือเรื่องไหนเข้ามา
ให้แจ้งสมาชิกรับทราบด้วย เป็นหนังสือที่ไม่ผิดกฎหมาย ผมกลัวการละเว้นผมเป็นห่วงนิดเดียวแค่นั้นเอง แต่เรื่องที่
สองนั้นผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์      
 

/ ซึ่งเป็นสิ่งที่... 
 



 ๒๖ 
 
ซ่ึงเป็นสิ่งที่เราเทิดทูนกันมา ส่วนใบยืนยันท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัยท่านได้
รับมาให้เรียบร้อยแล้ว ผมจึงอยากนัดท่านสมาชิกว่าในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ วันมหามงคลเราควรจะทำพิธีรับ
มอบใบประกาศต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๑๐ จะดีไหมครับอยากให้สภาพิจารณา  
   

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านอุ่น โยธิกุล ขอเชิญท่านจรัญ ชมพูงาม  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายจรัญ ชมพูงาม  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายจรัญ  ชมพูงาม   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย   ผมขอฝากท่านประธานสภาฯไปยัง               
ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย เรื่อง ตลิ่งที่ทรุดริมห้วยหลวงอยากให้ติดตามเป็น
รูปธรรม เพราะตอนนี้ประชาชนหวาดระแวงการทรุดของตลิ่งเป็นอย่างมาก บ้านเรือนแถวนั้นก็กลัวเกิดอันตราย  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านจรัญ ชมพูงาม ขอเชิญท่านณัฐกฤษฏ์ เทียนทิพย์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายณัฐกฤษฏ์ เทียนทิพย์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายณัฐกฤษฏ์ เทียนทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  มีชาวบ้านสอบถามผมเรื่องที่เทศบาลฯ       
จัดงานแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯที่ผ่านมา ว่าเรือมีจำนวนน้อยไม่สมพระเกียรติ  ทั้ ง ๒ ประเภท            
อย่างเรือ ๑๒ ฝีพาย ที่บ้านถิ่นดุงเล็กๆ แต่เชิญเรือได้ ๒๐ ลำ  เทศบาลเชิญได้ ๑๑ หรือ ๑๒ ลำ เรือประเภท ๓๐ 
ฝีพายน่าจะเชิญได้อย่างน้อย ๑๖ ลำ ประเภท ๑๒ ฝีพาย น่าจะเชิญได้อย่างน้อย ๒๐ – ๒๔ ลำ จึงจะสมพระเกียรติฯ 
ติดปัญหาการเชิญเรือ ถ้าเปิด Open เรือจะไม่มาแข่งเลยแต่ให้ค่าเทียบเรือสมน้ำสมเนื้อกับการเดินทางมาแข่งขันจะ
มีเรือมาเยอะ ในเมื่องบประมาณเราก็มีอยู่ผมเคยเชิญเรือมาก่อนด้วยงบประมาณน่าจะเชิญเรือ ๓๐ ฝีพายได้ ๑๖ ลำ 
เรือลำเล็ก ๑๒ ฝีพาย สมควรจ่ายค่าเทียบเรือประมาณลำละ ๓,๐๐๐ บาท น่าจะเหมาะสม สำหรับเรื่องบ่อขยะน่าจะ
เอาจุดเดิมอย่างน้อยจะได้เยียวยาเจ้าของที่ดินแถวนั้น เพราะไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน และไม่ต้องทำ
ประชาพิจารณ์ ถ้าหากสมาชิกสภาเทศบาลรับรองจะเป็นตราบาปต่อประชาชนชาวเทศบาลตำบลโพนพิสัย        
เช่นที่ ดาบตำรวจสุรพล สุวรรณคุณ ได้พูดไว้ในที่ประชุมทำบันทึกข้อตกลงว่าให้ใช้บ่อขยะเดิมเป็นหลัก ผมกลัวว่าจะ
มีปัญหาเหมือนที่อุดรธานี เหมือนปากน้ำ เอกชนถ้าเราบอกเขาให้เลือกจุดนี้เขาก็คงทำตาม อย่างท่านสกล อรมัง     
ว่าที่รอบบ่อขยะเดิมถูกกว่าแถวนั้นเอกชนก็น่าจะเลือกประหยัดค่าใช้จ่ายลง ถนนทางเข้าระยะทาง ๒ กิโลเมตร     
การทำลาดยางไม่น่าจะสิ้นเปลืองมากสามารถทำได้  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านณัฐกฤษฏ์ เทียนทิพย์ ขอเชิญท่านสกล อรมัง  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายสกล อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายสกล อรมัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  เมื่อประมาณ ๒ – ๓ เดือน มาแล้วมีเหล้าคางคกดองยา 
แล้วมีคนตายทางราชการก็ได้มีความเข้มงวดกวดขันด่านจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว ทั้งหมดประเทศ  
 
 
 

/ อยากทราบว่า ... 



 ๒๗ 
 
อยากทราบว่าปัจจุบันนี้พ่ีน้องฝั่งลาวนำสินค้ามาขายไม่ค่อยมีกระเทียม ไฟฉาย ด่านฯของเราเป็นด่านจุดผ่อนปรนฯ
ไม่ทราบว่าผ่อนปรนแค่ไหน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับไปทำการจับกุม อยากขอฝากท่านประธานไปยัง
คณะผู้บริหารว่ามีสินค้าประเภทใดที่ผ่อนปรนได้บ้าง  ขอให้แจ้งสมาชิกสภาฯทราบเพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์ต่อพ่อค้า
แม่ค้าที่ลานนาคาเบิกฟ้าได้ เพราะมันจะกระทบต่อรายได้การเก็บค่าที่ของเทศบาล ฝากท่านประสานกับทางราชการ
ว่าสินค้าประเภทใดทีอ่นุโลมได้บ้าง ขอบคุณครับ 
 
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอบคุณท่านสกล อรมัง ประเด็นนี้ผมก็ได้ยินมาเช่นกัน จากการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  โดยมีท่านนายอำเภอโพนพิสัยเป็นประธาน ท่านได้แจ้งว่าบุคคลหนึ่งสามารถซื้อ
ได้หลายแสนบาท จุดผ่อนปรนของเราน่าจะมีเงินหมุนเวียนมากกว่านั้น หลังมามีเจ้าหน้าที่ไปจับกุมที่จุดผ่อนปรน   
ผมพูดถึงสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ใช่สินค้าที่ต้องผ่านศุลกากรล็อตใหญ่ ต้องการนำปรึกษาที่ประชุม
เหมือนกันโดยเฉพาะท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ประเด็นในการทำมาค้าขายใน
จุดผ่อนปรนเราก็พูดกันหนาหูผมก็ได้ยิน ถ้าเรามีคำชี้แจงและได้พูดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตม. ศุลกากร ถ้าให้เขา  
เอากฎหมายมาชี้แจงกับผู้ประกอบการเองเราในฐานะเจ้าของบ้านก็จะไม่มีผลกระทบ แต่ตอนนี้บางส่วนก็เป็น
ชาวบ้านในเขต บางส่วนก็เป็นอำเภอโพนพิสัยที่รู้จักมักคุ้นกับท่านสมาชิกท่านใดก็จะถามเป็นการส่วนตัว ถ้าเป็นไป  
ได้ตัวบทกฎหมายเราไม่สามารถกำหนดเองได้ให้ ตม. ศุลกากร มาชี้แจงต่อผู้ประกอบการเอง เราเป็นผู้จัดเวทีให้เขา 
ได้พูดคุยกัน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม ่ขอเชิญท่านอุ่น โยธิกุล 
 

นายอุ่น โยธิกุล   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
กระผม นายอุ่น โยธิกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย   เนื่องจากผมไม่ได้มาร่วมประชุมฟังคำชี้แจง
งบประมาณรายรับ-รายจ่าย เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพราะผมกับท่านสกล อรมัง ได้รับหนังสือจาก
กระทรวงวัฒนธรรมและพัฒนาสังคมให้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ณ ศาลากลางหลังเก่า จะได้นำเรียนที่ประชุมว่า
เครือข่ายผู้สูงวัยที่โดนหลอกหลายๆอย่าง เช่น ยาสมุนไพรต่างๆ ที่โฆษณาเกินจริง ทำให้ผู้สูงวัยหลงเชื่อซื้อมา
รับประทานแล้วเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การหลอกลวงว่าได้รับรางวัลต่างๆ พอทักไปก็ต้องจ่ายค่าดำเนินการก่อนเช่น
ได้รับรางวัลมูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้จ่ายค่าดำเนินการ ๒,๐๐๐ บาท เป็นต้น เพราะไม่ทันเทคโนโลยี ทางกระทรวง
มีความเป็นห่วง กระผมหลังจากวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แล้วก็ได้ไปที่อำเภอสังคมอีกในวันที่ ๒๔ – ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขออนุญาตนำเรียนสภาเพ่ือทราบเหตุการณ์หลอกลวงต่างๆ ของมิจฉาชีพ ยกตัวอย่าง       
ขออนุญาตเอ่ยนามคุณแม่ทรรศนีย์ สุวรรณทรรภ ขณะที่ผมกำลังอบรมสัมมนาอยู่เครือข่ายข่าวพลเมืองจำไม่ ได้ว่า
สำนักข่าวใดมาอยู่ในนั้น บังเอิญท่านสกล อรมัง  ได้โทรมาแจ้งว่าที่อำเภอโพนพิสัยได้มีการตกทองสร้อยคอทองคำ
ของคุณแม่ทัศนีย์ สุวรรณทรรภ ทางนั้นก็ได้จัดการทันทีติดต่อทางสำนักงานตำรวจว่าเป็นเรื่องจริง มิจฉาชีพมีหลาย
ประเภทที่จับตัวได้ก็อาศัยอยู่ที่หาดคำ ภรรยาอยู่บ้านโนนตาล สอบถามแล้วว่าทำไมจึงทำเช่นนั้นเขาบอกว่าไม่ได้คิด
จะทำแต่ติดพนันออนไลน์ ก็เลยเข้าไปกระชากสร้อยแก ที่ไม่ปะทะแกเพราะตะขอสร้อยเป็นตะขอโปร่ง ทำให้เรื่องนี้
ผ่านสื่อออนไลน์ไปทั่ว และก็มีการชมเชยเรามากมาย ผมได้นำเครือข่ายอำเภอโพนพิสัยไป ๕ คน ๗ จังหวั ด       
ภาคอีสานของเราพูดกันหลายเรื่อง ภาวะน้ำโขงซึ่งตอนนี้น้ำโขงมันผิดปกติ ทางประเทศไทยกำลังทำโครงการใหญ่ 
คือ โครงการโขง ชี มูล เพ่ือผันน้ำเข้า ทางเครือข่าย ๗ จังหวัดลุ่มน้ำโขงได้ปรึกษาหารือกันว่าเราจะแก้ไขปัญหา
อย่างไรเมื่อโครงการใหญ่ๆ ซึ่งเป็นเงินภาษีของพ่ีน้องประชาชนเราทั่วประเทศได้มาตกลงอย่างนี้ ไม่มีจะทำอย่างไร  
 
 
 

/ แก้ไขอย่างไร ... 



 ๒๘ 
 
แก้ไขอย่างไร ก็เป็นเรื่องน่าสนใจ ส่วนโครงการโขง ชี มูล อยู่ในเขตอำเภอโพนพิสัย บ้านถิ่นดุง แดนเมืองของเรา
กำลังดำเนินการสร้างกันอยู่ ก็เป็นเรื่องน่าวิตกกังวล แล้วยังมีข่าวล็อตเตอรี่ปลอมนำมาขายหลอกลวงผู้สูงอายุที่ไม่ทัน
เทคโนโลยี ถ้าเราไม่นำข่าวสารประสานกับผู้สูงอายุท่านก็จะเสียเปรียบ มีเคสหนึ่งว่าผมถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่ ๑ คุณ
ยายอยากได้ไหมเอาเงินมาหนึ่งแสนบาท ถ้าไปขึ้นเงินแล้วจะเอามาแบ่งให้อีกเป็นอย่างนี้ก็มี ผู้เฒ่าผู้แก่บางครั้งก็เกิด
ความโลภไม่ทันกลเม็ดของมิจฉาชีพจึงจ่ายเงินไปทำให้เสียเงินเปล่าไปหนึ่งแสนบาทพอเอาล็อตเตอรี่ไปขึ้นเงินก็จะ
โดนข้อหาล็อตเตอรี่ปลอมอีก มีกระทรวงวัฒนธรรมและพัฒนาสังคมของมนุษย์เป็นห่วงได้นำไปพูดคุยกัน ผมจึงได้
นำมาเรียนที่ประชุมแห่งนี้ให้ช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลช่วยกันสิ่งไหนที่จะเกิดกับผู้สูงวัยก็อยากให้ช่วยเตือนกัน  
ไม่ว่าจะเป็นแชร์ต่างๆก็ขอให้เตือนกัน ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผม ขอขอบคุณท่านเสถียร สีสงค ์
ประธานสภาเทศบาลฯ  ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตำบลโพนพิสัย สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลโพนพิสัยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้อำนวยการกอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม
ในวันนี้  ผมขอปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 
 

เมื่อถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  นายประสงค์  หุ่นศรีงาม ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัยกล่าวปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
 
 (ลงชื่อ)   ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางสาวสาวิตรี   ภูมิมอญ) 
    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ จ่าเอก .... 
 



 ๒๙ 
 
 
 (ลงชื่อ) จ่าเอก   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (วีระพัฒน์  ฝ้ายขาว) 
     ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน 
                   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 
 (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายเสถียร สีสงค์) 
     ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
 
 (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม 
      (นายณัฐกฤษฎ์  เทียนทิพย์) 
         เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
 
 (ลงชื่อ)     กรรมการตรวจรายงาน 
    (นายจักรกฤษณ์  เวียนจันทร์) 
          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
 
 

 (ลงชื่อ)     กรรมการตรวจรายงาน  
     (นายณัฐกฤษฎ์ เทียนทิพย์) 
          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  
 
 (ลงชื่อ) ด.ต.    กรรมการตรวจรายงาน 
   (ไพฑูรย์ บุญเฉลียว)   
            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย   
 
 (ลงชื่อ)     ประธานกรรมการตรวจรายงาน                           
                     (นายสกล  อรมัง)       
        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย   
 

รายงานการประชุมนี้  สภาเทศบาลตำบลโพนพิสัยได้ให้การรับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล ตำบล
โพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที ่ 1  ประจำปี ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  

 
 
 (ลงชื่อ)       
        (นายประสงค์  หุ่นศรีงาม) 

           ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 


